



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย

ข้อเสนอสมาชิกใหม่

ครึ่งราคาตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี

ตุลาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม

เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท 12 เดือนกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 รับส่วนลดค่าสมาชิกครึ่งราคาตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2567 เพื่อให้มีคุณสมบัติตามข้อเสนอ ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับชำระเงินแบบไดเรคเดบิต การตอบแบบสอบถามสุขภาพ และการชำระเงินตามสัดส่วน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้ข้อเสนอนี้กับการตัดบัญชีครั้งแรกของสมาชิกรับจากวันที่สถานะสมาชิกเริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดรอบปีในปี 2567 เพื่อให้สมาชิกได้รับส่วนลดค่าสมาชิก (หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก) 50% การหักบัญชีในรอบปีในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 จะรวมค่าธรรมเนียมสมาชิกครึ่งราคาจำนวน 6 วัน (26-31 ธันวาคม 2567) และค่าธรรมเนียมสมาชิกเต็มราคาจำนวน 8 วัน (1-8 มกราคม 2568) รอบปีแรกของค่าธรรมเนียมสมาชิกเต็มราคา จะถูกหักในรอบปีในวันที่ 9 มกราคม 2568 ภาวะผูกพันขั้นต่ำทั้งหมดที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสมัครจะไม่นับรวมมูลค่าส่วนลดของการเป็นสมาชิก ภาวะผูกพันขั้นต่ำทั้งหมดของคุณจะลดลงตามข้อเสนอ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมส่วนบุคคลและบริการอื่น ๆ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปีหรือสมาชิกไวท์ลิสต์ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกแบบ 12 เดือน จะแตกต่างกันไปตามคลับหลัก และวันที่เข้าร่วมโปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายผูกพันขั้นต่ำได้ที่คลับ หรือขณะทำการสมัคร หากสมาชิกที่สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัคร พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้ามาที่คลับ เพื่อลงนามในสัญญาสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่ หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไปและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกมีระยะเวลาจำกัด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ แต่จะมีผลบังคับหลังจากช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำของท่าน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า